

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๗ เรื่อง

๑. คอลัมน์ข่าวทะเลคน “สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. ภาพข่าว “ประมุขป้าย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๓. “ปบง.อายัดที่ดิน เสียเป็ยง ๓๒๐ ไร่” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๔. “หมายจับอีก ๘ โทรม ดญ.พังงา แจ้งข้อหาหนัก-ทนายจี้แจง” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด โปสต์ทูเดย์ เดลินิวส์
๕. คอลัมน์กฎหมายข้างตัว “เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์พัง” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๖. “นัดไต่สวนเพิกถอนปล่อย ๔ ชาวบ้านสู้ที่ดิน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๗. “ตร.เช็กภาพวงจรปิดล่าบุกเดี่ยวปล้นแบงก์ พบผู้ชายร่างท้วมศาลออกหมายจับแล้ว”

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. คอลัมน์กฎหมายว่าไรดี “เด็กกระทำความผิด” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. “ศาลอาญารับฟ้อง หมอวิชัยและพวก” จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. คอลัมน์ตาชั่งพันดาว จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “สู้ศาลฎีกา ๑๑ กย. นัดอ่านคำพิพากษา ชาวบ้านห้วยคลิตี้ฟ้องร้องบริษัทตะกั่ว” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ข่าวสด บางกอกโพสต์

๓. “อัลไพน์ ส่อเค้าหลอน มท.ผวาเสียค่าโง่พันล.” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

๔. คอลัมน์บ้านเรา “โอกาส ความเป็นไปได้ ยิ่งลักษณ์ กลับไทยหลัง ๒๗ ก.ย.!” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

Source :

มติชน

Date : 11 ก.ย. 2560

Page :

9

No :

60314182

ตาชั่ง พินดาว

●...“การได้ลากยศ สรรเสริญ ได้ความสุข เป็นสิ่งที่ใครๆ ต้องการ พอได้ลากก็ดีใจ ได้ยศก็ดีใจ ได้สรรเสริญก็ดีใจ ใครมกย ยิ้มแบ่นไปตามกัน...ส่วนด้านไม่พอใจตรงกันข้าม คือเสื่อมไปหมด บางทีก็ได้มามากมาย บางทีเขาก็มาด่าเราบ้างเหมือนกัน มันก็เป็นอย่างนี้ มันมิได้มีเสียในเรื่องอย่างนี้...แต่ว่ามันไม่เที่ยงไม่ถาวร มันอาจจะอยู่กับเราไม่กี่วันมันอาจจะสูญหายไป ได้ยศก็ต้องมีความเสื่อมยศ เหมือนกับหัวโขนที่เขาสวมแสดง ใครจะสวมแสดงอยู่ตลอดชีวิต มันก็ได้ไม่ต้องมีการปลดออกในชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้น มีอะไรเกิดขึ้น มันก็ไม่เที่ยง” คัดบางบทตอนจาก ปาฐกถาธรรม “โลกธรรม” โดย พระพรหมมิ่งคลาจารย์ (ปัญญา นันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จันทบุรี...● ยกมาเตือนใจในเดือนสุดท้ายปีงบประมาณ'60 หลายคนถึงวาระถอดเครื่องแบบ ถอดหัวโขนชีวิตราชการ เป็นประชาชนเต็มขั้น หลายคนได้รับแต่งตั้งมีตำแหน่งดีขึ้น หลายคนชีวิตหันเหถูกโยกย้ายไปตำแหน่งไม่พึงใจ...● เสียงเห็นต่าง นับพันผู้พิพากษา

ศาลชั้นต้นเข้าชื่อแย้งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม) ขอบรับสูตร ก.ต.จาก 6:4:2 เป็น 4:4:4 เพื่อความเสมอภาค เหตุผลส่วนผู้พิพากษา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้น มี 150:750:3,849 รวมทั้งให้ ก.ต.แต่ละชั้นศาลมาจากข้าราชการตุลาการในชั้นนั้นอย่างแท้จริง ส่งให้ นายอริคม อินทุติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นำเสนอทบทวนมติ และส่ง สนช.พิจารณา...● ม้ามืดของจริง นายพลแดนสะตอ “พีทหลวง” พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นรต.35 ผบช.ภ.9 ขึ้นแท่น ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนแรกแบบพลิกไฟ ดัน “บ๊ิกแม่่ว” พล.ต.ท.รณศิลป์ ภูสาระ ผบช.ภ.9 คมทัพบตำรวจได้คนนี้เหมาะสมสถานการณ์สู่ไฟที่ปลายด้ามขวาน...● กฎหมายออกมาบูรรมหน่วยตำรวจได้ สยายตำรวจท่องเที่ยวอัปเกรดเป็นกองบัญชาการงานนี้ต้องถามว่ากฎหมายพร้อมใช้ แตรตรา



อริคม อินทุติ



พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา



พล.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง

ม้าช้าง สรรพกำลังคน ที่ตั้งที่มั่นพร้อมบั้งมัย (ฮา)...● ล้มไม่ล้มคคคหัววีรศูนย์เหรียญเมื่อศาลชั้นต้นยกฟ้อง เกิดข่าวลือ “มีไอ้โง่งรับใต้โต๊ะล้มคคค” พันกันเป็นเรื่องวุ่นวายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตอนแรกเหมือน

พล.ต.อ. กับ พล.ต.ต. จะดีกันนิ้วไปๆ มากๆ เคลียร์ใจกันอีกทำไมไม่รู้ จากดีกันนิ้วกลายเป็นหยอกเอ็นตบนั้นท้ายกันเบาๆ แต่เรื่องคดียังไม่จบ รอัยการพิจารณาอุทธรณ์ ส่วนข่าวลือเรื่องล้มคคค เป็นหน้าที่ “บ๊ิกแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ดิกรีนกสืบเก่าต้องเคลียร์สังคมให้ชัดสืบให้รู้ ไหนๆ ก็แก้กทีม “บ๊ิกปู” พล.ต.อ.ศรวิราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.มี้อสอบสวน เช็กสำนวน ต้องเช็กปมนี้ให้สิ้นกระแสะความและทำตามกบิลบ้านกบิลเมือง ตามคอนเซ็ปต์ด้วย เตียวถูกว่าได้มัยล้มคคคคนดู (ฮา)...● ไม่มีอะไรจริง บ๊ิกดีเอสไอ พล.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ย้ำปมเดินหน้าเช็กบิล “ไอ้ค” พานทองแท้ ชินวัตร ลูกชาย นายทักษิณ อดีต นายกฯ ไร้วาระซ่อนเร้น ไม่มีของถลักแก๊งแน่นอน เป็นเรื่องของจังหวัดเวลา แต่ลับดาหน้ารู้เรื่อง...● วอนตรวจสอบ นักธุรกิจสัญชาติอังกฤษ ขอความเป็นธรรม ร่วมลงทุนทำธุรกิจรีสอร์ทไฮเอนด์ที่ถูกเกิด ต่อมาประสบปัญหาเป็นคดีฟ้องร้อง ศาลยกฟ้องฝรั่งอังกฤษพันคุก ออกมาเดินเรื่องคดีธุรกิจ หุ่นมหาศาล แต่ช่วงสิงหาคม'56 พบฝรั่งประหลอบอุบัติเหตุหนัก ทำนองอุบัติเหตุบ๊ิกโบคที่ภูเกิด ทุกวันนี้ยังพิการ เป็นผู้ไร้ความสามารถกลับไปอยู่บ้านเกิดที่อังกฤษ แต่ครอบครัวไม่เชื่ออุบัติเหตุจริงเกรงข่าวรอยคดีตั้งเสียรับเหมา ร้องเรียนไปหลายที่ กองปราบฯ ตร. บ๊ิกๆ ตร.ที่เกี่ยวข้องช่วยที่...● ชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดิน รุ่งด้วยความเร็วไม่มีอะไรปกคลุม เหตุที่หมู่ 5 ถนนลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ดินตกหล่นแห้งกลายเป็นฝุ่นฟุ้งตลบไปทั่ว พล.ต.ต.ถาวร ขาวสะอาด ผู้การปทุมฯ ไม่จับปราบให้ชาวบ้านชื่นชมก่อนเกษียณสิ้นเดือนนี้หรือ...● พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมูทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. ที่ห้องกษัตริย์ศึก 1-2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์...●

ทรงกลด

Source : **แนวหน้า**

Date : 11 ก.ย. 2560 Page : 1, 2

No :

ลุ่มศาลฎีกา 11 กย. นัดอ่านคำพิพากษา ชาวบ้านห้วยคลิตี้ ฟ้องร้องบริษัทตะกั่ว

ต่อ : คลิตี้ - หน้า 2

คลิตี้

ชาวคลิตี้ล่าง 151 ราย ลุ่มฝั่งคำพิพากษาศาลฎีกาคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษัทเอกชน โรงแต่งแร่ทำสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 11 ก.ย. ซึ่งจนถึงขณะนี้สภาพแวดล้อมยังไม่ได้รับฟื้นฟูแก้ไข

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาทะเลทรายและพัฒนา สภากายความเปิดเผยว่า จากกรณีพิพาทเป็นเวลากว่า 19 ปี ที่ลำห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ถูกตรวจพบมีการปนเปื้อนสารตะกั่วปริมาณมหาศาลที่รั่วไหลมาจากโรงแต่งแร่ ส่งผลให้ชาวทะเลทรายหมู่บ้านคลิตี้ล่างได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจากการดื่มน้ำ และกินสัตว์น้ำในลำห้วย จนเจ็บป่วยพิการและเสียชีวิต แม้ศาลคดีแพ่งและศาลปกครองจะมีคำพิพากษาแล้ว แต่ปัญหาเรื่องการปนเปื้อนสารพิษจนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาอย่างจริงจังจาก

บริษัทเอกชนเจ้าของโรงแต่งแร่ผู้ก่อมลพิษ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

โดยก่อนหน้านี้ ในส่วนคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 2859/2550 หมายเลขแดงที่ 1290/2553 ยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างนายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 151 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรตส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 1 กับพวก 7 คน เป็นจำเลย ความผิดฐานละเมิดตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียกค่าเสียหายทั้งหมด 1,041,952,00 และขอให้จำเลยรับผิดชอบฟื้นฟูจัดมลพิษในลำห้วยคลิตี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ซึ่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี มีคำพิพากษา ให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้ชาวทะเลทรายบ้านคลิตี้ล่าง 151 คน เป็นเงินทั้งหมด 36,050,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับจากวันฟ้อง จากการทำจำเลยปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตี้ แหล่งน้ำกินน้ำใช้ของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วยเรื้อรังและไม่สามารถใช้น้ำในลำห้วยได้เหมือนเดิม อีกทั้งให้จำเลยดำเนินการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นให้หมดไป หากจำเลยไม่ยอมดำเนินการ ให้โจทก์มีอำนาจดำเนินการเองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ต่อมา จำเลยยื่นอุทธรณ์และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม มีคำพิพากษา ยืนตามศาลชั้นต้นในประเด็นเรื่องการกำหนดค่าเสียหาย แต่ในประเด็นเรื่องการฟื้นฟูลำห้วย ศาลอุทธรณ์


ไม่เห็นฟ้องด้วย โดยเห็นว่าพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ไม่ได้บัญญัติให้ประชาชนทั่วไปเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้อง ขอให้บังคับเอกชนผู้ก่อมลพิษดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูลำห้วยได้โดยตรง แต่เป็นอำนาจของกรมควบคุมมลพิษที่จะบังคับตามกฎหมายให้ผู้ก่อมลพิษฟื้นฟูลำห้วย หากผู้ก่อมลพิษไม่ทำ กรมควบคุมมลพิษก็มีอำนาจฟ้องศาล ขอให้บังคับผู้ก่อมลพิษให้ทำได้

โจทก์จึงยื่นฎีกาในประเด็นสิทธิของชาวบ้านในการฟ้อง ขอให้ศาลสั่งให้เอกชนผู้ก่อมลพิษฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน อันเป็นประเด็นสำคัญที่ศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่จะอ่านในวันจันทร์ที่ 11 กันยายนนี้ ขณะที่ฝ่ายจำเลยยื่นฎีกาขอให้ศาลยกฟ้องอ้างว่า การรั่วไหลของสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่เป็นเหตุสุดวิสัย และผู้บริหารของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการส่วนตัวร่วมกับตัวบริษัทที่เป็นนิติบุคคล

“การฟ้องดำเนินคดีของชาวบ้าน 151 คน กับบริษัทผู้ก่อมลพิษครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิสูจน์บทบาทของกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของไทยในการเยียวยาความทุกข์ของชาวบ้านคดีต่าง และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความเป็นธรรมต่อเนื่องจากคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายของชาวบ้าน 8 คน และคดีปกครองฟ้องกรมควบคุมมลพิษให้ปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูลำห้วยคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วก่อนหน้านี้ให้ชาวบ้านเป็นฝ่ายชนะคดี” นายสุรพงษ์กล่าว

และว่า ก่อนหน้านั้น มีคดีที่ชาวบ้านคดีต่างใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลอีก 2 คดี ที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วคือ คดีแพ่งที่ชาวบ้านคดีต่าง 8 คน เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรตส์ (ประเทศไทย) กับพวกรวม 2 คน เป็นจำเลย โดยศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ให้บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรตส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 20,200,000 บาท และให้แก้ไขฟื้นฟูลำห้วยคดีนี้ โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยจนกว่าลำห้วยคดีนี้จะกลับมาใช้อุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานของทางราชการ และให้สงวนสิทธิแก้ไขคำพิพากษาในส่วนค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย และค่าเสียหายเพื่อการประกอบกิจการงานของโจทก์ทั้ง 8 ภายในระยะเวลา 2 ปี

ส่วนอีกหนึ่งคดีคือ คดีปกครองที่ชาวบ้านฟ้องกรมควบคุมมลพิษฐานละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูจัดมลพิษในลำห้วยคดีนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่า กรมควบคุมมลพิษละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ชาวบ้านได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบัน จึงพิพากษากำหนดให้กรมควบคุมมลพิษต้องปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูลำห้วยคดีนี้ โดยต้องกำหนดแผนการฟื้นฟู และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยทุกฤดูกาลจนกว่าจะไม่เกินค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งปิดประกาศผลการตรวจให้ชุมชนทราบ รวมทั้งให้กรมควบคุมมลพิษชดใช้ค่าเสียหายต่อสิทธิในการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นเงินรวมเกือบ 4 ล้านบาทด้วย.

	MATCHION INFORMATION CENTER	Subject Headline :
Source :	ไทยโพสต์	
Date : 11 ก. ย. 2560	Page : 1,10	No :

‘อัลไพน์’ ส่อเค้าวอลอน มท.ผวาเสียด่างพันล.

ไทยโพสต์ • “วิชณู” รอคำพิพากษาศาลคดีสนามกอล์ฟอัลไพน์ ก่อนเคาะแนวทางแก้ปัญหาที่ดินบาบ ตั้งโจทย์ “ไม่นิรโทษกรรม-ไม่ก๊วยโทษ” ยันใครได้มาอย่างถูกต้อง กม.คุ้มครอง “มท.” เดือนรัฐบาลต้น พ.ร.บ. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินธรณีสงฆ์ ทำรัฐเสียด่างพันล. “อนุพงษ์” ย้ำต้องเพิกถอนคำสั่งอุทธรณ์ “ยงยุทธ”

เมื่อวันอาทิตย์ นายวิชณู เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหาที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ว่า ได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ขณะนี้

อ่านต่อหน้า 10

‘อัลไพน์’

ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในคดีดังกล่าวอยู่ในมือ จึงต้องรอดูคำพิพากษาก่อน เพราะจะทำให้เห็นลูทางอะไรได้ชัดเจนมากขึ้น แต่คำพิพากษาที่ออกมายังไม่ถึงที่สุดอยู่ดี เนื่องจากเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่อย่างน้อยพอจะทำให้เห็นแนวทางอยู่บ้าง

นายวิชณูกล่าวว่า ได้ให้หลักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป 2 ข้อคือ จะต้องไม่นิรโทษกรรม ไม่ก๊วยโทษ ต้องไม่ล้างมลทินให้กับใคร ถ้าผิดให้เดินไปตามกระบวนการยุติธรรม แต่จะอย่างไรกับชาวบ้านที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเขาได้ โดยเฉพาะผู้ที่สุจริต เพราะมีบางกรณีที่ไม่สุจริต

“จะใช้คำว่าดูเป็นกรณีไปก็ได้ แต่ก็ไม่ดูนัก เอาเป็นว่าเริ่มต้นจะต้องไปดูว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ร้าย วันนี้อยู่จำนวน แต่เป็นเพียงคร่าวๆ ผมรู้แต่เพียงว่ามันแยกออกจาก 900 กว่าไร่ เป็น 600 กว่าแปลง แปลงใหญ่ 200 ไร่ มีสนามกอล์ฟ และแปลงเล็กๆ 20-50 ตารางวา ที่มีจำนวนมาก จึงต้องไปดูมาทั้งหมดเป็นรายๆ ว่าชื่อมาจากใคร เมื่อใด ได้มาฟรีหรือชื่อมา เราตั้งไว้ว่าต้องสุจริตเสียด่างพันล. และไม่ผิดกฎหมาย จดทะเบียนถูกต้อง ถ้าได้หลักตรงนี้กฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ว และจะมาดูว่าจะทำอะไร ผมยังคิดไม่ออกว่าอย่างไร เพียงแต่แนวทางนั้นมีอยู่” นายวิชณูกล่าว

ถามถึงกรณีกระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.โอนที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามฯ รองนายกฯ กล่าวว่า ที่จริงไม่ใช่กระทรวงมหาดไทย แต่เป็นส่วนงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ซึ่งการดำเนินการอย่างน้อยต้องอ่านคำพิพากษา ก่อน ซึ่งคงอีกไม่กี่วันที่จะได้อ่าน วันนี้อยู่กันแต่เพียงว่านายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยผิด แต่ไม่รู้กันว่า ทำไม่ถึงผิด จึงต้องอ่านกันก่อน เพื่อให้เราไม่ทำผิดซ้ำอีก

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการกรณีการขึ้นอุทธรณ์คดีที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรมว.มหาดไทย สมัยดำรงตำแหน่งรองปลัดมหาดไทย และรักษาการปลัดมหาดไทย ปี 2544 ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินสนามกอล์ฟ อัลไพน์ของอธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้น ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาคำพิพากษาจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอยู่ หลังจากประสานขอคัดสำเนาคำพิพากษาจากศาล เราก็จะดูให้เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ในส่วน พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามวรวิหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหาสมุทรราชวิทยาลัย ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื้อะ ชำนาญชาติคักตานัน เป็นเรื่องพิจารณาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ดำเนินการ

“เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาคัดสินออกมา ประกอบกับเคยมีคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้ว เราคงต้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งอุทธรณ์ของนายยงยุทธ เพื่อให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

มีรายงานว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังรอความชัดเจนจากผู้อำนาจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้ามีการดันออก พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ฯ มาในช่วงนี้ ทุกอย่างจะจบหมดที่ผ่านมาจากมติจะกลายเป็นถูกต้องทั้งหมด และจะปั่นป่วนไปถึง 600 คนที่ได้รับผล

กระทบ

“เรื่อง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ฯ เรากำลังรอว่า พศ.จะเอาอย่างไร ทางรัฐบาลก็พยายามพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าจะต้องออกหรือไม่ เพราะยังงังก็ต้องเสนอไปที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ก่อนที่จะไปถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แต่ถ้าหาก ครม.ไม่มีนโยบายให้ทำ พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ฯ ทางกระทรวงมหาดไทยก็เพิกถอนคำสั่งอุทธรณ์ของนายยงยุทธได้เลยทันที” แหล่งข่าวระบุ

มีรายงานว่า ถ้ามีการเพิกถอนคำสั่งอุทธรณ์ของนายยงยุทธให้เป็นไปตามคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ของอธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นแล้ว ผู้เสียหายทั้ง 600 รายก็จะไปฟ้องร้องรัฐบาลต่อศาลปกครองโดยอัตโนมัติ ก็จะเป็นคดีขึ้นมา เมื่อเป็นคดีขึ้นมาแล้ว รัฐบาลปัจจุบันก็คงต้องแพ้คดี เพราะคำสั่งของนายยงยุทธขณะนั้นบอกว่าทำได้ แต่มันไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐก็ต้องยอมเสียค่าใช้จ่าย ทราบว่ามูลค่าเป็นหลักพันล้านที่รัฐต้องจ่าย แล้วต้องหามาตรการมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 600 คน จากนั้นรัฐก็ไปฟ้องไล่เบียดกับผู้ที่กระทำผิดเอา โดยจะต้องมาหาว่าจะไปไล่เบียดกับใคร โดยเฉพาะตัวสำคัญๆ เพราะมันซ้อนกันอยู่

“ที่บอกว่าต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ก็คือแนวทางในลักษณะนี้ ให้ออกมารูปแบบนี้ มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว จริงๆ แล้วขณะนี้ทางมหาดไทยสามารถออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอุทธรณ์ของนายยงยุทธได้เลย แต่ขอคัดคำสั่งสำเนาศาลมาพิจารณาให้ถี่ถ้วน มีความสอดคล้องก่อน ที่สำคัญเราขอในเรื่อง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ฯ ว่าจะเอาอย่างไร จะออกหรือไม่ แต่ถ้าทันทีที่รู้ว่ารัฐบาลไม่ให้ออก พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ฯ แน่ชัดเมื่อใด เราก็ถอนทันทีแล้วให้เป็นไปตามแนวทางที่บอกไป นี่คือทำตามกฎหมาย” แหล่งข่าวระบุ

นอกจากนี้ แหล่งข่าวระบุว่า พล.อ.อนุพงษ์ได้พูดถึงเหตุผลสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ออกมาในลักษณะนี้ว่า นึกถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องอยู่ไปจนแก่ เรื่องนี้มันไม่ถูกกฎหมาย เป็นกาวทุจริตอย่างเห็นได้ชัด จะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ และจะเกิดขึ้นมาอีกไม่ได้

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,134 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย.2560 เรื่องมุมมองของประชาชนต่อข่าวกรณีมอมงที่มีต่อชาวเต่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ หลังลยุปราบทุจริตเงินทอนวัด พบส่วนใหญ่ร้อยละ 60.32 มองว่า อาจมีปัญหภายใน มีเบื้องลึกมากกว่านี้ รองลงมาร้อยละ 56.61 ระบุการโยกย้ายควรมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และร้อยละ 46.30 ระบุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อยากให้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง.

Source : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

Date: 1 ก.ย. 2560

Page : 12

No :

บ้านเรา

โอกาส ความเป็นไปได้

‘ยิ่งลักษณ์’ กลับไทยหลัง 27ก.ย.!?

ท ลังผ่านไปร่วมสองสัปดาห์ ก็ยังไม่ปรากฏความเคลื่อนไหว ทั้งภาพ-เสียง-ข้อความ จาก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการออกมา ทั้งในเฟซบุ๊กส่วนตัว-ข่าวสารจากพรรคเพื่อไทย ที่จะแจ้งความเคลื่อนไหวยิ่งลักษณ์ ในไลน์กลุ่มนักข่าวที่ติดตามทำข่าวพรรคเพื่อไทยจากเดิมที่เคยส่งสารชนิดถึยิบก็พลันเงียบสนิท แต่จะว่าไปแล้ว ก็จะเป็นเรื่องปกติ ที่ ยิ่งลักษณ์ ภายใต้อำนาจแนะนำของ “ทักษิณ ชินวัตร” ผู้เป็นพี่ชาย ต้องการให้ “น้องสาว” เก็บตัวเงียบ อย่าให้ความเคลื่อนไหวใดๆ ออกมา

เนื่องด้วยสภาพของยิ่งลักษณ์ นั้นแตกต่างจากคนอย่างทักษิณ ซึ่งอยู่ในสภาพหนีคดี หลังต้องคำพิพากษา แต่ตัว ยิ่งลักษณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยังไม่ได้อ่านคำพิพากษา ทำให้ ยังไม่มีใครรู้ว่า คดีของยิ่งลักษณ์ จะยกฟ้องหรือโดนศาลฎีกาตัดสินลงโทษตามฟ้อง การตั้งหลักรอให้ผลคำตัดสินวันที่ 27ก.ย. ออกมาแล้ว แล้วค่อยปรากฏความเคลื่อนไหว จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ ปู ยิ่งลักษณ์ ในเวลานี้ !

ขณะที่การติดตามเส้นทางหลบหนีของยิ่งลักษณ์ โดยรัฐบาล คสช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังดำเนินต่อไป โดยมีความพยายามแกะรอยจากหลักฐานที่พอหาได้ เช่น กล้องวงจรปิดในเส้นทาง ที่คนเห็นตัว ยิ่งลักษณ์ ครั้งสุดท้าย เพื่อไล่ตรวจสอบไปเรื่อยๆ โดยใช้วิธีการติดตามแบบเดียวกับ ที่ตำรวจเคยติดตามได้ตัว “วัฒนา ภูมิเรศ” มีอระเม็ดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ตำรวจทำงานกันแบบเงิบๆ ลับๆ จนกลายเป็นผลงานชิ้นสำคัญ แต่รอบนี้ คสช.คงรู้ว่า ไม่ได้หวังผลให้ได้ตัวยิ่งลักษณ์ แต่น่าจะหวังผล เพื่ออยากทราบว่าใครเกี่ยวข้องกับบ้าง โดยเฉพาะหากเป็นพวกเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ทหาร ตำรวจ ที่ยังรับราชการอยู่ จะได้ขยายผลสอบสวนเอาผิดต่อไป

ที่สำคัญก็คงหวังผลจะเคลียร์ข้อครหาที่ว่า รัฐบาล-คสช.-ทหาร แอบขยิบตา รุ่งเห็นเป็นใจ กับ ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ในการเปิดทางให้หลบหนีออกไป หลังมีข้อกังขาเกินมากว่า การข่าวของคสช.พลาดได้อย่างไร ยิ่งลักษณ์ ถึงหายตัวไปได้ ซึ่งแม้ที่ผ่านมา คสช.จะพยายามเคลียร์ข้อกังขาดังกล่าว ซึ่งหลายฝ่ายก็ยังคาใจอยู่ ดังนั้นโมเมนตัมของเรื่องนี้ จึงทำให้ทุกอย่างต้องโพลัดกันในวันที่ 27 ก.ย. เป็นสำคัญ ว่าผลคำตัดสินจะออกมาอย่างไรแล้ว ทิศทาง ชะตาชีวิต ยิ่งลักษณ์ จะเดินไปในแนวไหน ซึ่งก็พอวิเคราะห์ ออกเป็น 3 สุตหลักได้ดังนี้

1. **องค์คณะมีมติยกฟ้องโจทก์ ทำให้ยิ่งลักษณ์ ในฐานะจำเลย พ้นผิดตามคำฟ้อง**

หากผลออกมาแบบนี้ สิ่งก็ตามมา วิเคราะห์ที่ได้ว่า แม้ศาลฎีกาอาจยกฟ้อง แต่การที่ยิ่งลักษณ์ จะเดินทางกลับไทยเลย หลัง 27 ก.ย. มีบางส่วน ก็วิเคราะห์กันว่า อาจไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะไม่แน่ ยิ่งลักษณ์ และทีมกฎหมาย คงต้องรอประเมินผลที่จะมาตามมาอีกเช่น ต้องดูว่า มติองค์คณะฯ ที่มี “ชีพ จุลมนต์” ว่าที่ประธานศาลฎีกา เป็นตุลาการเจ้าของสำนวน มีมติองค์คณะฯ เสียงข้างมากเท่าใด เป็นมติให้ยกฟ้องด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์หรือไม่ หรือ หากเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ แล้วมีกี่เสียงที่ให้ยกฟ้องแล้วเห็นควรให้ลงโทษที่เสียง

จุดใหญ่คือ ต้องดูท่าทีของอัยการ ว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือไม่ แต่พันธงได้ว่า อัยการคงยื่นอุทธรณ์



แน่นอน เพราะกระแสสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์หนัก ว่าไม่ยอมสู้ให้ถึงที่สุดกับคดีที่สังคมยังคาใจ โดยหากอัยการไม่อุทธรณ์ ก็ไม่พ้นต้องโดนวิจารณ์ทำนองเช่น มีใครสั่งการหรือไม่ ทำไมไม่สู้คดีให้ถึงที่สุด และอาจตามมาด้วย การถูกยื่นเรื่องตรวจสอบ เช่น ยื่นเรื่องผ่านประธาน สนช. เพื่อส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา ให้มีการถอดถอนตามมา

พี่น้องไว้ว่า สุดท้ายแล้ว ถ้าผลออกมา ศาลฎีกายกฟ้อง ยิ่งลักษณ์ มีความเป็นไปได้สูงที่ อัยการจะยื่นอุทธรณ์

ถ้าออกมาในรูปแบบนี้ สิ่งที่ต้องติดตามต่อไป หลังจากนั้น ก็คือ เมื่ออัยการยื่นอุทธรณ์ ทางอัยการจะอุทธรณ์ประเด็นใดบ้าง เมื่อยื่นไปแล้ว ทางที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีการตั้งองค์คณะฯ ขึ้นมาพิจารณาคำอุทธรณ์ที่มืองค์คณะประกอบด้วยใครบ้าง มีแนวโน้มหรือไม่ที่องค์คณะฯ จะพลิกคำพิพากษาขององค์คณะฯเดิมที่มีชีพจุลมนต์ ว่าที่ประธานศาลฎีกา เป็นตุลาการเจ้าของสำนวนหากยิ่งลักษณ์ ต้องการให้เรื่องจบแบบชั่วคราว ไม่ต้องมาคอยกังวลคอยลุ้นอะไรอีก

วิเคราะห์ได้ว่า สุดท้ายแล้ว หากศาลฎีกา ยกฟ้องจนทำให้ยิ่งลักษณ์ หลุดคดี ก็ยังมองว่า ยิ่งลักษณ์ อาจจะยังไม่กลับมาเลยทันที มีความเป็นไปได้ ที่ ยิ่งลักษณ์ จะขอตั้งหลักรอฟังผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป ซึ่งก็ใช้เวลาสักระยะแต่ก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งปี

แต่แนวโน้มวิเคราะห์ข้างต้น อาจไม่เกิดขึ้น หากยิ่งลักษณ์ และทีมกฎหมาย ทีมทนายความ เห็นว่า มติองค์คณะฯที่ออกมา รวมถึงคำพิพากษากลางในคดี ก่อนข้างเป็นผลดีกับยิ่งลักษณ์มาก เช่น มติองค์คณะฯที่ตัดสินให้ยกฟ้อง เสียงค่อนข้างดลอลย ถ้าออกมาแบบนี้ ยิ่งลักษณ์ อาจประเมินว่า ถึงต่อให้ อัยการยื่นอุทธรณ์ แต่โอกาสที่จะมีการพลิกคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์เปลี่ยนเป็น การลงโทษ ยิ่งลักษณ์ โดยเฉพาะให้ลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญา มีความเป็นไปได้น้อย ถ้า ยิ่งลักษณ์และทีมงาน ประเมินสถานการณ์ในแนวดังกล่าว ก็อาจมีความเป็นไปได้ ที่ยิ่งลักษณ์ อาจตัดสินใจกลับไทย โดยไม่รอผลการพิจารณาอุทธรณ์

กระนั้น หาก ยิ่งลักษณ์ ตัดสินใจเช่นนี้ ตัวเธอ ก็ต้องยอมรับสภาพ กับการต้องแบกรับความเสี่ยง เพราะเมื่อกลับมาแล้วต้องกลับมารายงานตัวต่อศาลฎีกา ตามหมายจับ โดยช่วงระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ที่ใช้เวลานานพอสมควร ทางตัวยิ่งลักษณ์ ก็อาจถูกจับตามองทุกฝีก้าวเพราะเคยหนีการฟังผลคำพิพากษามาแล้ว คนก็จะจับตามองยิ่งลักษณ์มากขึ้น ทำให้จะทำอะไรก็อาจขยับตัวได้ลำบาก

2.ศาลฎีกา ตัดสินว่ายิ่งลักษณ์ มีความผิด แต่ให้รอ

ลงอาญา

ถ้าผลคำพิพากษาออกมาลักษณะดังกล่าว ประเมินไว้ว่า ถึงยิ่งลักษณ์ รอดคุก เพราะรอลงอาญา แต่เส้นทางคดีหลังจากนั้นก็เป็นไปได้ที่จะมีการแสเรียกร้องให้อัยการต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไป เพื่อให้มีการพิจารณาอุทธรณ์ให้ลงโทษยิ่งลักษณ์ โดยไม่ต้องรอลงอาญา ก็มีความเป็นไปได้ที่ อัยการอาจต้องยื่นอุทธรณ์คดีเพียงแต่ความกดดันอาจไม่เหมือนสูตรแรก

หากสุดท้าย อัยการยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลฎีกา อีกรอบระหว่างที่ต้องรอคำตัดสินอุทธรณ์ ประเมินไว้ก่อนว่า แม้ต่อให้ยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา แต่เมื่ออัยการยื่นอุทธรณ์ ยิ่งลักษณ์ ก็จะต้องตั้งหลักอีกสักพัก ยังอาจกลับมาไม่ได้ เพราะต้องรอฟังผลคำพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ว่าจะออกมาอย่างไร แต่หากเป็นตามสูตรที่ 2 ข้างต้น ตัวยิ่งลักษณ์ จะมีความกดดันและต้องลุ้นมากกว่าสูตรแรก เพราะมีคำพิพากษาออกมาแล้วว่า ยิ่งลักษณ์ มีความผิดตามฟ้อง จึงต้องลุ้นว่า ผลอุทธรณ์ จะมีการเปลี่ยนคำพิพากษาจากให้รอลงอาญาเป็นให้จำคุกเลยหรือไม่

3.ผลการตัดสินออกมาว่า ยิ่งลักษณ์มีความผิดตามฟ้อง จึงตัดสินให้ลงโทษจำคุก โดยไม่รอลงอาญา

ถ้าผลคำพิพากษาออกมาตามแนวทางสูตรที่ 3 ยิ่งหากให้จำคุกเป็นเวลานานพอสมควร ก็น่าเชื่อได้เลยว่า ยิ่งลักษณ์ จะเลือกเดินทางเดียวกับ พี่ชาย คือหนีไปอยู่ต่างประเทศ เป็นเวลาหลายปี แล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ขอเป็นผู้ลี้ภัยการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการอาจถูกจับกุมในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน หรือถูกจับตาดูตามจากตำรวจสากล เพื่อไล่ล่าตามหมายจับของตำรวจไทย โดยที่ ยิ่งลักษณ์ ก็จะต้องหนีคดีไปเรื่อยๆ หนีตลอดชีวิต เพราะคดีไม่มีวันหมดอายุความ

โดยหากยิ่งลักษณ์ เลือกเส้นทางหนีคดีแบบหักฆนดังกล่าว สิ่งก็ตามมา ที่เห็นๆ ก็คือ นอกจากต้องหนีคดีตลอดชีวิตแล้ว ในอนาคตอันใกล้ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่ ก็เตรียมจะประกาศใช้แล้ว อันเป็นร่างฯที่แก้หลักเกณฑ์การอุทธรณ์คดีของศาลฎีกา ไว้ว่า จำเลยจะต้องยื่นอุทธรณ์คดีและมาปรากฏตัวต่อศาลฎีกา ด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ทนายความมายื่นอุทธรณ์ให้โดยตัวเองหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศไม่ได้

อันเท่ากับว่า ถ้าผลออกมาตามสูตรสุดท้าย คือ ศาลตัดสินลงโทษ จำคุก ยิ่งลักษณ์ ไม่รอลงอาญา แล้ว ยิ่งลักษณ์ หนีอยู่ต่างประเทศ แม้ต่อให้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เปิดช่องให้ การอุทธรณ์คดี ทำได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องมี พยานหลักฐานใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนแปลงคำตัดสินได้ แต่เมื่อ ยิ่งลักษณ์ ไม่มาปรากฏตัวยื่นอุทธรณ์คดีด้วยตัวเอง การจะไปลุ้นในชั้นอุทธรณ์ เพื่อหวังพลิกคดี ในชั้นอุทธรณ์ ก็จะไม่สามารถทำได้ เท่ากับเป็นการตัดโอกาสตัวเองสู่อคติของตัวเองไปโดยปริยาย

โอกาส มีความเป็นไปได้ ที่ ยิ่งลักษณ์ จะปรากฏตัวอีกครั้ง โดยเฉพาะการกลับประเทศไทยจะมีขึ้นหรือไม่และจะเกิดขึ้นเมื่อใดทุกอย่าง จะเห็นชัดมากขึ้นหลัง 27 ก.ย.

เพราะไม่แน ยิ่งลักษณ์ อาจตัดสินใจ ทำอะไรที่เซอร์ไพรส์ ชนิดหลายคนคาดไม่ถึง หลังเคยทำให้เห็นมาแล้ว กับการหนีไม่ไปฟังคำพิพากษา ทั้งที่พูดมาตลอดว่าจะไม่หนี !! ■